

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" รุ่นที่ ๓/๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
กรมธนารักษ์			
๑	นายเทิดศักดิ์	ฤทธิชัย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักกษาปณ์
๒	นายสุทธิศักดิ์	สุทธิประภา	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
๓	นายธีระศักดิ์	ศรีนุเสณ	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์กาฬสินธุ์
๔	นายนพคุณ	ณ กลาง	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์สุพรรณบุรี
๕	นางสาวบารมี	กมลโชติ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
๖	นายคุณากร	สิริวิยะพันธุ์	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
๗	นางสาวศุทธิณี	เชียรวิชัย	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
กรมบัญชีกลาง			
๘	นางปิยนาด	อุดมชัยเดช	นักวิชาการคลังชำนาญการ กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
๙	นางสาวธีรดา	สหสร้างชี	นักบัญชีชำนาญการ กองบัญชีภาครัฐ
๑๐	นางสาวศุภวรรณ	ภูพันธ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
๑๑	นางสาวจินดาหรรษา	งามแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
๑๒	นางหทัยพัชร	พุทธิรัตน์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังเขต ๓
๑๓	นายอดุลย์	ตนาวรรณ	เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๔	นางอรุณศรี	แช่จิว	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
กรมศุลกากร			
๑๕	นางสาวสุจิตรา	ปฎิการสกุล	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักบริหารกลาง
๑๖	นายศึกษา	ครองสิทธิเดช	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
	กรมศุลกากร (ต่อ)		
๑๗	นายอภิณิษฐ์	ชินวงศ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสืบสวนและปราบปราม
๑๘	นายปวิณท์วิวัฒน์	รุจิศาสตร์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓
๑๙	นางสาวพรรณนิภา	จินเอียด	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๐	นายเรวัตน์	บางพา	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด่านศุลกากรปัตตานี สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
๒๑	นางสาวนงลักษณ์	แก้ววิหค	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด่านศุลกากรบ้านดอน สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑
๒๒	นางสาวภาสินี	สุขสำราญ	นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย
๒๓	นายสุนทร	แก้วลายทอง	นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย
๒๔	นางสาวนุชภา	สังขกร	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักบริหารกลาง
	กรมสรรพสามิต		
๒๕	นางสาวสมใจ	อิงคุตม์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการเก็บภาษี ๑
๒๖	นางบุญธิตา	มาใกล้	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรดิตถ์
๒๗	นายสมบูรณ์	สกลพรวิสิน	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ๑
๒๘	นางมานิต	บุญอินทร์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการกรม
๒๙	นายเชาวลิต	จิตต์จรรยาพันธุ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
๓๐	นางวัลย์ภรณ์	ธวัชคำ	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ช่วยราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
๓๑	นางนัยนา	ยาตรา	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
๓๒	นางนิตยา	ทองวิรัตน์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ๒
	กรมสรรพากร		
๓๓	นางธิตติกาญจน์	วรวิชัยพัฒน์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
กรมสรรพากร (ต่อ)		
๓๔	นายไพรัตน์ เจริญมั่น	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๓๕	นางสาวผกาทิพย์ อุทัย	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๖	นายศุภากร ว่องศุภานิช	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๗	นางสาวชินทร งบของ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๓๘	นางชุตินันท์ พุ่งคือ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๓๙	นางสาววลัยรัตน์ ชื่นธีระวงศ์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๐	นางสาวชิตชญา จิงมาริศกุล	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๑	นางสาวปาริชาติ หลักดี	นักวิชาการภาษีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๔๒	นางจริยาพร วชิรานวงศ์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๓	นางภัทราพร หงษ์ยันตรชัย	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๔	นางสาวศรีรุ่ง หอมเสียง	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๕	นางสาวอริญญา กายาน	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๔๖	นางสาวรำไพ ชิมกลาง	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๗	นางสาวพิชชาอร โฉมเชิด	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ		
๔๘	นางสาวอภิญญา เสรีวัฒน์	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ		
๔๙	นางสาวอัจฉิมา เกรอต	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง		
๕๐	นางสาวปิยวัลย์ ศรีขำ	เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน